



Receive Form

PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITALS /
GUMAMIT NG MALALAKING TITIK SA PAGSAGOT

REFERENCE NUMBER

RECEIVER / TATANGGAP

Title (please tick) Mr. Mrs. Ms. Miss.
 Titulo (paki tsek)
 First Name
 Pangalan ng Tatanggap
 Middle Name
 Gitnang Pangalan ng Tatanggap
 Last Name
 Apelyido ng Tatanggap
 Date of Birth (MMDDYYYY)
 Petsa ng Kapanganakan (BBAAITTTT)
 Place of Birth
 Lugar ng Kapanganakan
 Nationality
 Kabansaan
 Occupation
 Trabaho

Current Address / Kasalukuyang Tirahan

House/Building Number
(Numero ng Bahay/Gusali)
 Street Name
(Pangalan ng Kalye)
 Subdivision/Barangay
(Subdibisyon/Barangay)
 Town/City/Province
(Bayan/Lungsod/Probinsya)
 Postcode
 Country / Bansa
 Contact Tel No. / Telepono
(Please include area code)
 Relationship with Sender /
 Relasyon sa Nagpadala
 Purpose of Transaction /
 layunin ng pagpapadala
 Source of Funds /
 Pinagmulan ng Pondo

SENDER / NAGPADALA

Title (please tick) / Titulo (paki tsek) Mr. Mrs. Ms. Miss.
 First Name /
 Pangalan ng Nagpadala
 Surname /
 Apelyido ng Nagpadala
 Email Address Mobile Number Country/Bansa

TERMS AND CONDITIONS / TUNTUNIN AT KONDISYON

This transaction is subject to the general terms and conditions available at www.moneygram.com/terms. By continuing with this transaction; you agree to the terms and conditions; you confirm receipt of the receive amount as set out on the form and confirm that your personal information is correct; and you acknowledge that MoneyGram International Inc. (1550 Utica Ave S, Minneapolis, MN 55416) is the data controller of your personal data which is collected and processed for the purposes of providing our money remittance services to you. You have the right to access, rectify, delete, restrict, and port your personal data and to object to automated decision making, including profiling. For further information on how MoneyGram processes your personal data and your rights please refer to our Global Consumer Privacy Notice (www.moneygram.com).

Sumasaialalim ang transaksyong ito sa ibinigay na pangkalahatang mga tuntunin at kondisyon ay mayroon din sa www.moneygram.com/terms. Sa pagpapatuloy ng transaksyong ito; sumasang-ayon ka sa mga tuntunin at kondisyon; kinukumpirma mo ang pagtanggap ng halaga ng natanggap na itinakda sa form at kinukumpirma mo na tama ang iyong personal na impormasyon; kinikilala mo na ang MoneyGram International Inc. (1550 Utica Ave S, Minneapolis, MN 55416) ay ang data controller ng iyong personal na data na kinuha at prinoseso para sa mga layunin ng pagbibigay ng aming mga serbisyo sa pagpapadala ng pera sa iyo. May karapatan kang iaccess, itama, burahin, paghigpitan, at i-port ang iyong personal na data at tumutol sa awtomatikong pagdedesiyon, kasama ang profiling. Para sa higit pang impormasyon sa kung paano pinoproceso ng MoneyGram ang iyong personal na data at sa kung ano ang iyong mga karapatan, mag-refer sa aming Global Consumer Privacy Notice (www.moneygram.com).

Receiver's signature/
Lagda ng Tatanggap _____

AGENT USE ONLY / PARA SA AHENTE LAMANG

Authorisation Code

Office Name/Stamp (either/or) / Pangalan ng Opisina/Stamp (either/or)

Date/Petsa

MoneyGram Operator ID Number
(For voice transactions only)
Numero ng MoneyGram Operator ID
(Para sa voice transaksyon lamang)

Amount Received/ Halaga ng natanggap	Currency	Amount/Halaga

ID presented: Ipinakitang ID

Receiver's ID / Identipikasyon ng tatanggap:

Type of ID and number / Uri ng ID at numero

Issuing Jurisdiction, State/Country
Pangalan ng Estado o Bansa ng nag-isyu ng ID, siyudad/babsa:

If receiver is a US Citizen, social security no:
Kung ang tatanggap ay citizen ng Estados Unidos, social security no:

Date/
Petsa

Mga Tuntunin at Kundisyon ng MoneyGram para sa Pagtanggap ng Pera

1. PANIMULA

1.1 Ang MoneyGram® money transfer service ("Serbisyo") ay magagamit sa pamamagitan ng mga ahente, mga awtorisadong delegado, o iba pang mga pinahihintulatang entya ("Ahente"). Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, kasama ang Dokumentasyon (tulad ng tinukoy sa Seksyon 1.3) na ginamit na may kaugnayan sa Serbisyo na kung saan ang mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maaaring isama o ikabit, bumubuo ng buong kasunduan ("Kasunduan") sa pagitan ng MoneyGram at ikaw, ang indibidwalatang pag Serbisyo ("ikaw" o "Tumatanggap").

1.2 Pinapayagan ka ng Kasunduang into at ang Serbisyo na makatanggap ng isang paglipat ng pera (isang "Paglipat") na naipadala gamit ang aming Serbisyo mula sa isang indibidwal ("Nagpadala"). Ang Transfer ay naipadala sa iyo sa isang pera at halaga na partikular na itinalaga ng Nagpadala. Hindi ka sisinigit ng MoneyGram ng anumang bayad para sa paglanggap ng Paglipat. Magagamit lamang sa iyo ang Serbisyo sa iyong indibidwal na kakayahan na alam ng Nagpadala.

1.3 Dapat mong pirmahan ang Kasunduang into at anumang iba pang dokumentasyon na nauugnay sa Paglipat, kasama ang lahat ng mga form, resibo, o pagkilala (sama-sama, ang "Dokumentasyon") na kompleto at tumpak upang magamit ang Serbisyo.

1.4 Sa pamamagitan ng paggamit, o pagtatangka na gamitin, ang Serbisyo sa anumang kapasidad, kinikilala mo na (i) itinatanggap mo ang mga tuntunin ng Kasunduang into, (ii) nabasa na ang Dokumentasyon na nauugnay sa Paglipat at ang impormasyong inilarawan sa Dokumentasyon wasto, at (iii) natanggap mula sa Ahente ang pera at halagang inilarawan sa Kasunduang ito at / o ang Dokumentasyon. Sa lawak na nais mong palitan ang Paglipat sa isang pera maliban sa pera tulad ng inilarawan sa Kasunduang ito, higit mong kinikilala at sumasag-ayon na ang anumang kasundod na palitan ng Paglipat ay isang hiwalay na transaksyon mula sa Serbisyo at napapailalm sa mga probisyon ng Seksyon 6 ng Kasunduang into.

1.5 Dapat mong ibigay sa Ahente ang wastong pagkakakilanlan upang matanggap ang Paglipat. Wala kaming pananagutan sa kaganapan na ang Transfer ay nabigay, kailan at kung naaangkop, sa isang indibidwal na nagbibigay ng wastong pagkakakilanlan sa Ahente na naglalarawan sa naturang tao bilang ang Tagatanggap (kahit na ang naturang pagkakakilanlan ay hindi totoo o huwad) at nagbibigay ng Sanggunian Bilang.

2. PAGBABAGO SA SERBISYO

2.1 Kinikilala mo na ang Nagpadala o MoneyGram, sa ilang mga pangyayari, ay maaaring kanselihin ang Paglipat na itinalaga para sa iyo anumang oras bago ang iyong resibo at sa na naturang kaganapan, hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng Paglipat.

2.2 Ang Serbisyo, o ang iyong kakayahang makatanggap ng Paglipat, ay maaari ding maantala, limitahan o hindi magagamit depende sa Serbisiyong napili ng Nagpadala. Mga oras ng pagpapatakbong Agent, ang halaga ng Paglipat, pagkakaroon ng pera, at ligal, at pagsunod sa regulasyon, kasama ang mga kinakailangan sa ID. Hindi namin ibubuga sa iyo ang Paglipat kung naniwalala kaming ang Paglipat o Serbisyo ay ginagamit sa anumang paraan upang labagin ang mga naaangkop na batas, regulasyon, code o patakaran at pamamaraan ng MoneyGram, kabilang ang anumang pagkakaugnay sa pandaraya, mga batas laban sa money laundering, o iba pang ligal na aktibidad.

2.3 Kung ang Transfer ay hindi nabigay sa iyo, maaari kang makipag-ugnay sa MoneyGram upang magtanong sa katayuan ng Transfer at MoneyGram ay maaaring makatulong sa iyo, napapailalm sa lahat ng naaangkop na mga batas at regulasyon na nauugnay sa aming mga patakaran at pamamaraan ng MoneyGram.

3. PANGKALAHATAN

3.1 Maliban kung ipinagbabawal ng batas, hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang mga isyu na nagmumula na nauugnay sa Paglipat. Sa ilang mga pangyayari, ang Nagpadala ay maaaring may karapatang mag-refund ng Paglipat at / o ilang mga bayarin na binayaran na may kaugnayan sa Paglipat.

3.2 Ang Paglipat at paggamit ng Serbisyo ay hindi kasangkot sa iyo ng pagkakaroon ng isang "deposito" o isang account na may MoneyGram o isang Agent.

3.3 Ang mga serbisyo ay nakadirekta sa mga taong 18 taon pataas at hindi maaaring gamitin para sa mga layuning esgrawit o pagsusugal, at maaari lamang magamit para sa isang layuning ayon sa batas. Kung sakaling may anumang salungatan sa pagitan ng Ingles na bersyon ng Kasunduan at anumang naisaling bersyon ng Kasunduan, ang bersyong Ingles ng Kasunduan ay mamamahala at ang MoneyGram ay makikipag-usap sa iyo sa Ingles.

3.4 Ang Kasunduang ito ay hindi at hindi inilaan upang magbigay ng anumang mga karapatan o remedyo sa sinumang tao maliban sa iyo at sa MoneyGram.

4. ABISO SA PRIBASIYA

4.1 Upang magbigay ng aming mga serbisyo, kumukuha at pinoproceso namin ang personal na data ng mga nagpadala at tatanggap. Nakadepende ang saklaw ng impormasyong ito sa isang partikular na produkto o serbisyo at kasama rito ang iyong impormasyon sa pagkontak at pagkakakilanlan. Binabagahi namin ang impormasyong ito sa mga third party gaya ng aming mga affiliated na kumpanya o vendor upang maiproseso ang iyong mga transaksyon, matuklasan at maiwasan ang panloloko at iba pang ilegal na aktibidad gaya ng mga operasyon ng money laundering, pakikipagtulungan sa mga kriminal na imbestigasyon o imbestigasyon ng pamahalaan, alinsunod sa mga naaangkop na batas o market ng aming mga produkto o serbisyo para sa iyo. Bukod pa rito, ang personal na impormasyong kinukuha namin ay inililipat sa labas ng bansang pinagkukuhanan para sa mga internasyonal na mga paglipat at higit pang pagpoproseso. Para sa mga detalye sa aming mga kasanyayan sa privacy at iyong mga karapatan, pakbisita ang www.moneygram.com/privacy-notice.

4.2 Upang umayag o mag-opt out sa paglanggap ng komunikasyon sa pagmerekado mula sa ammin, maaari kang: (i) mag-click sa "unsubscribe" link sa lalim ng MoneyGram marketing email na iyong natanggap; (ii) sumagot ng "MGISTOP" sa isang mensaheng text o SMS; o (iii) makipag-ugnayan sa ammin sa privacyprogramoffice@moneygram.com.

5. SERVICE NG CUSTOMER

Nakatuon kami na tiyakin na makakatanggap ka ng mataas na kalidad na serbisyo mula sa MoneyGram. Kung sakaling hindi ka nasiyahan sa aming Serbisyo o naniwalala na may naganap na error sa iyong Paglipat, mangyaring makipag-ugnay sa ammin sa lalong madaling panahon. Para sa buong detalye ng aming pamamaraan sa mga reklamo o pangyayari sa proteksyon ng consumer, o upang magsumite ng isang reklamo, maaari kang:

- tumawag sa ammin sa aming libreng numero ng telepono na 1 80011102623 (PLDT Line) (maaari kang masingil para sa mga lawag sa numerong ito gamit ang mobile phone); Landline - (02) 8540-1174
- bumisita sa aming website sa www.moneygram.com at isumite ang online form;
- mag-email sa customerservice@moneygram.com; o
- sumulat sa ammin sa: MoneyGram, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673.

Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagregula ng mga lisensyado na insitutiyong pinansyal sa Pilipinas, kasama ang MoneyGram Payment Systems Philippines, Inc. Kung hindi ka nasiyahan sa kinababatas ng aming panloob na proseso ng paglutas ng hindi pagkakasundo, maaari kang magsumite ng reklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas ("BSP") sa pamamagitan ng Consumer Assistance Mechanism. Maaari kang makipag-ugnay sa BSP sa pamamagitan ng pag-email sa consumeraffair@bsp.gov.ph o pagtawag sa (02) -8708-7087.

6. HIWALAY NA MGA PAGSASAAYOS

Bilang karagdagan sa kanilang pag-aalok ng aming Serbisyo, ang mga Ahente ay maaaring mag-alok sa iyo ng kanilang sariling mga produkto o serbisyo tulad ng palitan ng pera. Ang mga karagdagan produkto o serbisyo na ito ay hiwalay at malaya sa Serbisyo, inaalok sa ilalim ng sariling mga tuntunin at kundisyon ng Ahente, at hindi nagasasangkot ng MoneyGram sa anumang paraan. Ang mga karagdagan produkto at serbisyo na ito ay malamang na magkaroon ng kanilang sariling mga bayarin na nauugnay sa kanila.

Ang serbisiyong ito ay dulot ng MoneyGram Payment Systems Philippines, Inc. at magagamit sa pamamagitan ng mga ahente ng MoneyGram.

MoneyGram Terms and Conditions for Receiving Money

1. INTRODUCTION

1.1 The MoneyGram® money transfer service ("Service") is available through MoneyGram's network of agents, authorized delegates, or other permitted entities ("Agents"). These Terms and Conditions, along with the Documentation (as defined in Section 1.3) used in connection with the Service to which these Terms and Conditions may be included or attached, constitute the entire agreement ("Agreement") between MoneyGram and you, the individual recipient of the Service ("you" or "Receiver").

1.2 This Agreement and the Service allow you to receive a money transfer (a "Transfer") that has been sent using our Service from an individual ("Sender"). The Transfer has been sent to you in a currency and amount specifically designated by the Sender. MoneyGram will not charge you any fees for receiving the Transfer. The Service is available to you only in your individual capacity known to the Sender.

1.3 You must sign this Agreement and any other documentation related to the Transfer, including all forms, receipts, or acknowledgments (collectively, the "Documentation") fully and accurately in order to use the Service.

1.4 By using, or attempting to use, the Service in any capacity, you are acknowledging that you (i) accept the terms of this Agreement, (ii) have read the Documentation relating to the Transfer and that the information as described on the Documentation is accurate, and (iii) have received from the Agent the currency and amount described in this Agreement and/or the Documentation. To the extent you desire to exchange the Transfer into a currency other than the currency as described in this Agreement, you further acknowledge and agree that any subsequent exchange of the Transfer is a separate transaction from the Service and is subject to the provisions of Section 6 of this Agreement.

1.5 You must provide the Agent with valid identification to receive the Transfer. We will not have any liability in the event that the Transfer is disbursed, when and as applicable, to an individual who provides valid identification to the Agent describing such person as the Receiver (even if such identification was false or forged) and provides a Reference Number.

2. RESTRICTIONS ON SERVICE

2.1 You acknowledge that the Sender or MoneyGram, in certain circumstances, may cancel the Transfer designated for you at any time prior to your receipt and that upon such event, you will not be entitled to receive the Transfer.

2.2 The Service, or your ability to receive the Transfer, may also be delayed, restricted or unavailable depending upon the Service selected by the Sender. Agent hours of operation, the amount of the Transfer, currency availability, and legal, and regulatory compliance, including ID requirements. We will not disburse the Transfer to you if we believe that the Transfer or the Service is being used in any way to violate applicable laws, regulations, codes or MoneyGram's policies and procedures, including any association with fraud, anti-money laundering laws, or other illegal activity.

2.3 If the Transfer is not disbursed to you, you may contact MoneyGram to inquire into the status of the Transfer and MoneyGram may be able to assist you, subject to all applicable laws and regulations relating to our Services and MoneyGram's policies and procedures.

3. GENERAL

3.1 Unless prohibited by law, we will not be liable to you for any issues arising in connection with the Transfer. In certain circumstances, the Sender may be entitled to a refund of the Transfer and/or certain fees paid in connection with the Transfer.

3.2 The Transfer and use of the Service does not involve you having a "deposit" or an account with MoneyGram or an Agent.

3.3 Services are directed to persons 18 years and over and may not be used for escrow purposes or gambling, and may only be used for a lawful purpose. In the event of any conflict between the English version of the Agreement and any translated version of the Agreement, the English version of the Agreement shall govern and MoneyGram will communicate with you in English.

3.4 This Agreement does not and is not intended to confer any rights or remedies upon any person other than you and MoneyGram.

4. PRIVACY AND SHARING OF YOUR INFORMATION; DATA PROTECTION

4.1 To be able to provide our services we collect and process personal data of senders and recipients. The scope of this information depends on a specific product or service and includes your contact and identification information. We share this information with third parties such as our affiliated companies or vendors to be able to process your transactions, detect and prevent fraud and other illegal activities such as money laundering operations, cooperate with criminal or governmental investigations, in accordance with applicable laws or market our products and services to you. In addition, the personal information we collect is transferred outside the country of collection for international transfers and for further processing. For details on our privacy practices and your rights, please visit www.moneygram.com/privacy-notice.

4.2 To opt out of receiving marketing communication from us, you may: (i) click on the "unsubscribe" link at the bottom of the MoneyGram marketing email you've received; (ii) reply "MGISTOP" to a text or SMS message; or (iii) contact us at privacyprogramoffice@moneygram.com.

5. CUSTOMER SERVICE

We are committed to ensuring that you receive high quality service from MoneyGram. In the event that you are dissatisfied with our Service or believe that an error has occurred with your Transfer, please contact us as soon as possible. For full details of our complaints procedure or consumer protection advice, or to submit a complaint, you can:

- call us on our free phone number 1 80011102623 (PLDT Line) (you may be charged for calls to this number by mobile phone); Landline - (02) 8540-1174
- visit our website www.moneygram.com and submit the online form;
- send an email to us at customerservice@moneygram.com; or
- write to us at: MoneyGram International, Konstruktorska Business Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673

The Bangko Sentral ng Pilipinas regulates licensed financial services in the Philippines, including MoneyGram Payment Systems Philippines, Inc. If you are dissatisfied with the outcome of our internal dispute resolution process, you may lodge a complaint with the Bangko Sentral ng Pilipinas ("BSP") through its Consumer Assistance Mechanism. You can contact the BSP by emailing consumeraffair@bsp.gov.ph or calling (02)-8708-7087.

6. SEPARATE ARRANGEMENTS

In addition to their offering of our Service, Agents may offer you their own products or services such as currency exchange. These additional products or services are separate and independent from the Service, are offered under the Agent's own terms and conditions, and do not involve MoneyGram in any way. These additional products and services are likely to have their own fees associated with them.

The Service is provided by MoneyGram Payment Systems, Inc. and made available through MoneyGram's Agents.